



ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร  
เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนขามแก่นนคร

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ (ว ๒๑/๒๕๖๐) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนขามแก่นนคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้กำหนดกรอบชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น และใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้

**๑. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้** หมายถึง การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงานสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานสารบรรณ เป็นต้น โดยกำหนดกรอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดังนี้

ภาระงาน	ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
เลขานุการ กรรมการบริหารโรงเรียน	๗ ชั่วโมง/สัปดาห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
หัวหน้างานต่าง ๆ ในกลุ่มงาน	๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
ครูที่รับผิดชอบในกลุ่มงานต่าง ๆ	๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นตามแผนงานของโรงเรียน	๒ ชั่วโมง/โครงการหรือกิจกรรม

**๒. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น** หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด รวมทั้งงานของหน่วยงานอื่นที่โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยกำหนดกรอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดังนี้

ภาระงาน	ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอำนวยการ โครงการ/กิจกรรม	๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
คณะทำงานที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ	๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

ทั้งนี้ ในการนับชั่วโมงการปฏิบัติงานตามกรอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน ข้างต้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องจัดทำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณารับรอง

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน
๒. คำสั่งแต่งตั้ง/คำสั่งมอบหมายงาน

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ได้ถือปฏิบัติตามประกาศที่กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติการขอ อีมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายศุภกิจ สานุสัจย์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร